

จากรั้วและแลนด์โรเวอร์ปลี้มยอดจองบางกอก มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 ลูกค้ายายในงานรับโปรโม ชั้นสุดคุ้มถึง 7 เมษายน นี้

กรุงเทพฯ – บริษัท ชิตี้ออโต้โมบิล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากรั้วและแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เผยสัปดาห์แรกของงานบางกอก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 มียอดจองรถทุกรายในงานคึกคักทั้งของแบรนด์จากรั้วและแลนด์โรเวอร์ สืบให้เห็นผู้บริโภคชาวไทยเชื่อมั่นในรถยนต์ระดับหรูที่กวาดรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลกจากสองแบรนด์ดัง และให้ความสนใจในข้อเสนอพิเศษเมื่อสั่งจองรถยนต์ภายในงานกันอย่างคับคั่ง



นายदनัย จันทรงาม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชิตี้ออโต้โมบิล เปิดเผยว่า “เฉพาะช่วงสัปดาห์แรกของงานมอเตอร์โชว์ปรากฏว่ามียอดจองรถยนต์จากรั้วและแลนด์โรเวอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นความสำเร็จทั้งของชิตี้ออโต้โมบิล, จากรั้ว, และ แลนด์โรเวอร์ โดยรถยนต์รุ่นที่มียอดจองสูงสุดภายในงาน ได้แก่ เรนจ์โรเวอร์ อีโวก, ดี ออลนิว เรนจ์โรเวอร์, จากรั้ว XF, แลนด์โรเวอร์ รุ่นฟรีแลนเดอร์, ดิสคัฟเวอรี และรุ่นที่มีกระแสตอบรับดีเยี่ยมสะกดทุกสายตาอย่าง จากรั้ว XJ และจากรั้ว XK ก็มียอดจองจำนวนมากเช่นกัน และคาดว่าหลังจบงานนี้ เราจะทำยอดขายตามเป้าได้อย่างแน่นอน ตัวเลขที่น่าพอใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงเสียงตอบรับที่ดี และความไว้วางใจของผู้บริโภคที่เลือกซื้อรถยนต์จากรั้วและแลนด์โรเวอร์จากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งพร้อมมอบบริการหลังการขายที่เป็นเลิศและความพึงพอใจที่เหนือระดับแก่ผู้บริโภคชาวไทย”

दनัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ชิตี้ออโต้โมบิล มอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้าจากรั้วแลนด์โรเวอร์ภายในงาน บางกอก อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 โดยมอบบริการบำรุงรักษามาตรฐานฟรี 3 ปี รถยนต์แลนด์โรเวอร์ รุ่นดีเฟนเดอร์, ฟรีแลนเดอร์, ดิสคัฟเวอรี, เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต, และ เรนจ์โรเวอร์ อีโวก และพิเศษสุดสำหรับผู้สั่งจองรถยนต์รุ่นอีโวกภายในงาน สามารถวางเงินดาวน์เพียง 25% เท่านั้น (เงินดาวน์รุ่นอื่นๆ 35% พร้อมข้อเสนอและเงื่อนไขตามโปรโมชันพิเศษ) โดยลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันพิเศษได้ที่บูธจากรั้วและแลนด์โรเวอร์ที่บูธหมายเลข A19/1 ตั้งแต่วันที่ - 7 เมษายน 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี”

ซีดี ออโต้โมบิล ได้ทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตามมาตรฐานของจากรัวร์แลนด์โรเวอร์และให้บริการโดยช่างซ่อมบำรุงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน โดยศูนย์บริการที่ถนนวิฑู ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสนับสนุนทั้งการขายและบริการหลังการขายสำหรับรถยนต์จากรัวร์แลนด์โรเวอร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่ถนนพระราม 4 ซึ่งมีกำหนดเปิดในช่วงปลายปี 2556 เพื่อมอบบริการขายและซ่อมบำรุง ชั้นเลิศแก่ลูกค้าจากรัวร์ในเมืองไทยได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น